

16 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

‘ขุนคลัง’ ย้ำจะถูกดึงกู้ซื้อบ้าน ผู้ค้าเหล็ก ร้องบิกตุ่เล็กนำเข้า

‘สมคิด’ ดกทิม เศรษฐกิจใหม่ ยันนโยบายกระตุ้นทำพันวิกฤตแล้ว เล็งปฏิรูประมาณ-ตลาดหลักทรัพย์ ลั่นฟันมา 10 ปี ‘ขุนคลัง’ ยันกู้ซื้อบ้านไม่เหมือนรูดคันแรก เหน็บนักวิชาการที่ตีอาร์ไอฉลาดมากไปหน่อย **(อ่านต่อหน้า 6)**

ต่อจากหน้า 1 กู้ซื้อบ้าน

‘ขุนคลัง’ ย้ำจะถูกดึง ‘กู้ซื้อบ้าน’
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีนายณัฐวุฒิ ปิศลบุญทร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้ความเห็นถึงนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ที่เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง อาจจะส่งผลให้ระยะยาวกลับมาติดกับดักหนี้เหมือนกับโครงการรถยนต์คันแรกว่า “แล้วคุณคิด

ยังไงกับเรื่องนี้ คิดแบบนั้นหรือเปล่าละ นักวิชาการคนไหนที่มาคอมเมนต์เรื่องนี้ ฉลาดมากไปหน่อยนะ นโยบายอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้คนที่อยากมีบ้านสามารถซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยได้ ซึ่งบ้านถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เป็นปัจจัย 4 ของชีวิต และนโยบายที่ออกมานั้นไม่ใช่ไปสนับสนุนให้คนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เป็นการสร้างอนาคต ดั่งนั้นมองว่าไม่ใช่เป็นการสร้างกับดักหนี้ เพราะบ้านเมื่อซื้อไปแล้วจะมีมูลค่าสูงขึ้นไม่เหมือนรถยนต์ที่มูลค่าลดลง”

เดิหน้าภาษีรถยนต์ใหม่

นายอภิศักดิ์ยังกล่าวถึงการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรยนต์ใหม่ที่จะเริ่มประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2559 ว่ายังเดิหน้าตามแผน

เดิม เพราะเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2555 และได้ให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ปรับตัวแล้วถึง 3 ปี ขณะที่กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายที่จะปลดล็อกการถือครองรถยนต์คันแรกจากที่ต้องถือครองรถยนต์เอาไว้ 5 ปี จะลดลงเหลือ 3 ปี สำหรับกรณีลดภาษีนิติบุคคลเป็นการถาวร 20% นั้น เดิมการลดภาษีจะไม่ใช้ถาวร เป็นการใช้กฎหมายที่มีอายุ ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความกังวลว่า อาจจะมีการปรับขึ้นในอนาคตหากหมดระยะเวลาลง

“ครม. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม มีมติให้แก้กฎหมายเพื่อลดภาษีเป็นการถาวร โดยภาษีนิติบุคคลนั้นได้ปรับลดจาก 30% เหลือ 23% และล่าสุดเหลือ 20% เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และสนับสนุนผู้ประกอบการให้แข่งขันในตลาดเอเซีย” นายอภิศักดิ์กล่าว

เจ้าสัวสหพัฒน์ชี้ช่วยศก.

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า เห็นว่ามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้คนซื้อบ้านได้มากขึ้น คนจะเร่งโอน จะทำให้ตัวเลขการโอนการซื้อขายดีขึ้น มาตรการนี้ไม่เหมือนนโยบายรูดคันแรก เพราะนโยบายรูดคันแรกเหมือนกิน



ร้อง รบ.ช่วย - กลุ่มผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้น คสล.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากได้รับผลกระทบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สมอ. ออกใบอนุญาตการนำเข้าเหล็กเส้นอย่างไม่เป็นธรรมจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม

16 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

เอโรอิน แต่มาตรการอสังหาริมทรัพย์จะเสริมกำลังเศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นมาตรการที่รัฐบาลควรทำตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพราะการที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องตามมา อาทิ วัสดุก่อสร้าง เหล็ก สี และภาคบริการ โดยถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาค

ส่วนให้กลับมามีความคึกคักได้ นอกจากนี้การที่ประชาชนมีอสังหาริมทรัพย์ไว้ถือครองนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังลดต้นทุนในการครองชีพ เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้าน และยังเป็นการลงทุนระยะยาวได้

‘สมคิด’ ถกทีมเศรษฐกิจใหม่

ที่ห้องสยามภาวาลัย ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษและเสวนาหัวข้อ ‘ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทย พุดคุยกับทีมเศรษฐกิจใหม่’ มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และนายบรรยง พงษ์พานิช คณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจร่วมวงเสวนา

นายสมคิดกล่าวตอนหนึ่งว่า วันแรกที่มาทำงาน ได้ระบุแล้วว่าไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต แต่ไทยกำลังเจอสิ่งที่ท้าทายที่ต้องแก้ไขคือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและการส่งออกถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยต่อเนื่อง โดยช่วง 1 เดือนเศษที่ผ่านมา ได้พยายามเข้าไปหยุดยั้งการชะลอตัวเศรษฐกิจด้วยการออกมาตรการหลายๆ ชุด ที่ต้องการเพิ่มปริมาณเงินให้หมุนเวียน มุ่งเป้าไปที่เกษตรกรที่มีรายได้น้อยไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุนรัฐ โดยเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่สูง เพื่อให้หมุนเวียนกระตุ้นกิจกรรม และล่าสุดได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ซบเซาจะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจเข้าไปอีก

เชื่อมาตรการกระตุ้นพอแล้ว

“มาตรการนั้นได้ออกพร้อมๆ กับการวางพื้นฐานสำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ใหญ่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการมุ่งแก้ปัญหาภาคฐานประเทศ ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ออกมาจะพอประคับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นไปได้ แต่เราไม่ประมาท จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพราะจุดมุ่งหมายของการออกมาตรการใน 1 เดือนเศษที่ผ่านมา ไม่ได้มีเจตนาผลักดันให้ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เติบโตสวนกระแสโลกผิดปกติ แต่เพื่อยับยั้งการทรุดตัว และต่อจากนี้ควรประเมินผล รอว่าควรใช้มาตรการต่อไปแค่ไหน” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า ต่อจากนั้นนโยบายต่างๆ จะให้นำหน้าการทำงานที่การปฏิรูป ประกอบด้วย 4 ภารกิจ 1.การรับโครงสร้างไทยให้เกิดความสมดุลมากขึ้น 2.การแปรสภาพการผลิตจากที่เน้นราคาถูก ต้นทุนต่ำ เน้นปริมาณสู่คุณภาพการผลิตมาตรฐานนวัตกรรม เพิ่มคุณค่าสินค้า 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ และ 4.การเชื่อมต่อ โดยในสิ้นปีมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเกิด ซึ่งตามจุดยุทธศาสตร์นั้น ไทยจะเป็นศูนย์กลางหรือฮับ ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้ดูแล ทำให้ไทยมีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ลุยปฏิรูปบง-ตลาดหลักทรัพย์

นายสมคิดกล่าวว่า จากนี้เป็นต้นไปจะมีการปฏิรูปบงประมาณคือ 1.บงประจำกระทรวงแต่ในภารกิจ เช่น การสร้างความเข้มแข็งภายในพัฒนาท้องถิ่น การทำโครงการใหญ่ จะสร้างระบบบงประมาณบูรณาการและแจกจ่ายงบประมาณให้แก่แต่ละกระทรวงทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อประหยัดงบประมาณ ตอนนี้งบประมาณปีดเบียร์ งบการศึกษา 7-8 แสนล้านบาท แต่สอบโอเน็ตตก งบกระทรวงวิทย์ฯ ซึ่งพัฒนาประเทศได้งบ 1.2 หมื่นล้านบาท ดังนั้น จะต้องปฏิรูปงบประมาณ โดยคณะกรรมการบงจะมีคนนอกไปนั่งด้วย เพื่อความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือ และ 2.การปฏิรูปตลาดเงินและทุน ทำให้เกิดการแข่งขัน เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งระดับทุนจัดสรร จัดสรรงบประมาณ หรือตลาดหุ้นนั้นทุกอย่างสะท้อนในภาวะเกิดแคบหรือไม่ โดยได้เรียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

แล้วว่าจะไปเยี่ยมและเรียกถูกเกณฑ์ตลาดหุ้นให้สะท้อนความเป็นจริงเพื่อเป็นสากลด้วย

“ผมฝันมา 10 ปีแล้ว ตอนนี้อยู่ทุกวัน แต่การจะปฏิรูปไม่ใช่เพียงผม พวกผมไม่ใช่เทวดาทุกอย่างจะทำได้อยู่ที่พวกคุณ ถ้าทำแบบนี้ยังงี้ก็ดีกว่าเดิมแน่นอน ไม่เชื่อลองดู ผมไม่อยากให้ตื่นตื่นกับการทำนายเศรษฐกิจ ให้มั่นใจว่า ควรทำในสิ่งที่ต้องทำ อย่างนายวิรพงษ์ งามวงกูรออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเป็นรูปทรงตัว แต่ผมว่า ถ้าเราทำเต็มที่วันนี้ เศรษฐกิจเราจะเป็นเครื่องหมายการค้าในกี” นายสมคิดกล่าว

‘อภิศักดิ์’ เร่ง ‘อี-เพย์เมนต์’

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กล่าวว่าการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของการกระทรวงการคลัง ได้แบ่งการดำเนินการเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 1.การทำให้เศรษฐกิจเติบโตและยั่งยืน 2.ภาษี ที่จะทำให้ภาษีนิติบุคคลที่ปัจจุบันลดลงมาเหลือ 20% เป็นการลดลงที่ถาวร เพราะเป็นการสร้างผลของการแข่งขัน และ 3.โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ที่รัฐบาลตั้งใจอยากขับเคลื่อนให้สำเร็จ ผ่านโครงการสนับสนุนเรื่องอี-เพย์เมนต์ หรือการเปลี่ยนจากเป็นประเทศที่ใช้เงินสดเยอะ เป็นการให้ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยให้มีคนเสียภาษีน้อยลง เพราะถ้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จะหักภาษีในที่ย้ายเลย และเมื่อกรมสรรพากรได้เงินจากผู้เสียภาษีมากขึ้น จะสามารถลดลงได้ คาดว่าภายใน 1 เดือนน่าจะเห็นโครงสร้างของโครงการอี-เพย์เมนต์

‘ไอซีที’ ตั้งเป้าทำงาน 5 ด้าน

นายอุตตม สาวนายน กล่าวว่า ไอซีทีตั้งเป้าหมายการทำงานใน 5 ด้าน 1.เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหรือกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรม 2.เพิ่มมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพให้แก่ภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี 3.การสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 4.พัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล และ 5.เปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานและบริหารภาครัฐ ด้วย

16 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ ทุกด้านจะต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ภายใน 3 เดือน

“โครงการชิงเกิล เกตเวย์ ที่หลายคนสงสัย ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะยังไม่ดำเนินการแต่อย่างใด โดยเฉพาะการทำให้อินเตอร์เน็ตมีการใช้งานผ่านโครงข่ายเดียว ทางรัฐบาลจะไม่ทำเด็ดขาด ที่ศึกษาแต่ประเด็นที่ว่า ทำอย่างไรให้มีการยกระดับการวางโครงข่ายโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต ให้มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่นั่น” นายอุตตมกล่าว

ผู้ประกอบการเหล็กเรื่อง‘บักตู’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ประกอบการผลิตสินค้าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไทยกว่า 30 บริษัท เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยเร่งป้องกันการนำเข้าเหล็กเส้นอย่างไม่เป็นธรรม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกันยายน 2557 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นโดยกำหนดค่าส่วนประกอบทางเคมีเพิ่มเติมเป็นกรณีเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558 แต่ขณะนี้ผ่านมากกว่า 1 ปี สมอ.ยังปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นฯ ไม่แล้วเสร็จ แต่ สมอ.กลับมีการออกใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นให้กับบางบริษัทเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งที่มีการยืนยันมาตลอดว่าไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น ในระหว่างการแก้ไขมาตรฐานดังกล่าว

ชี้ทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องเรียนระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างภายในของประเทศ ที่อยู่ในภาวะล้มตลาลาด เนื่องจากมีกำลังการผลิตเหล็กเส้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.รวมกันอยู่ถึง 7 ล้านตันต่อปี มูลค่าการลงทุนมากกว่า 1.5 แสนล้านบาท ขณะที่ความต้องการภายในประเทศมีเพียง 2 ล้านตันต่อปีเท่านั้น ทางตัวแทนผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้นเห็นว่าไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆ ที่ สมอ.จะออกใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าเหล็กเส้นเพื่อทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศ และยิ่งถือว่าการนำเข้าไม่มีความเป็นธรรมทางการ

ค้าอีกด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากจีนมีราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ อาจมีผลต่อความปลอดภัยต่อตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนใบอนุญาตนำเข้าเหล็กเส้นในครั้งนี้ และเร่งรัดการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในเรื่องส่วนประกอบทางเคมีให้เสร็จโดยเร็ว

‘12เสือใต้’ตั้งเวทีถกยางพารา

ด้านกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางใต้ 8 องค์กร หรือ 12 เสือใต้ ร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ “รวบรวมปัญหายางพาราเพื่อเป็นแนวทางเสนอให้มีการแก้ไขโดยด่วน” ที่อาคารอเนกประสงค์ บริเวณสี่แยกห้วยปริก ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช มีแกนนำและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจาก 16 จังหวัด เข้าร่วมระดมความคิดเห็น โดยนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมภาคมนตรียาง และชาวสวนยางรายย่อย กล่าวว่าเป็นการระดมความคิดเห็นเวทีสุดท้าย เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหายางพารา

‘อำนาจ’บินคุยรับ5ข้อเสนอ

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายอำนาจ ปะติเส อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วย เข้าพูดคุยกับกลุ่มแกนนำที่อาคารอเนกประสงค์ บริเวณสี่แยกห้วยปริก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 1.ให้เร่งแก้ปัญหาการดำรงชีพของเกษตรกรชาวสวนยางที่กำลังเดือดร้อนโดยด่วน 2.ทบทวนร่าง พ.ร.บ.การยางที่ชาวสวนยางรายย่อยถูกฉ้อโกงสิทธิ 3.ขอให้วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการยาง และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ถูกกำหนดเข้าไปในร่าง พ.ร.บ.การยาง 4.ขอให้คณะกรรมการร่างประกอบ พ.ร.บ.การยางมีตัวแทนเกษตรกรเข้าไปร่วมในการร่างตามสัดส่วน 3 ต่อ 1 5.ขอให้รัฐบาลนำแนวทางการแก้ไขปัญหายางอย่างยั่งยืน โดยใช้ผลผลิตยางให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศ

นายอำนาจกล่าวว่า จะนำข้อเสนอทั้งหมดส่งไปยังรัฐมนตรีให้รับทราบ และจะร่วมผลักดันให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการทำถนนลาดยาง โดยจะติดตามผลการพิจารณาแจ้งให้ชาวสวนยางได้รับทราบอีกครั้ง

16 ตุลาคม 2558 หน้า B 11

ทันสถานการณ์

เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรรสวนยาง

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ทั้งสองฉบับ หลังจากจัดตั้ง “กองทุนพัฒนายางพารา” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนายางพารา ดังนั้นจึงเปิดให้เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยมาลงทะเบียนกับ กยท. เพราะกฎหมายกำหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

การยางฯ พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว
(16/10/2558)

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย พร้อมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ารับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) ในวันเวลาราชการ โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ (15/10/2558)

**กยท. ลั่น พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง**

- ThaiPR.net 15 ต.ค. 2558

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

กยท. ทุกพื้นที่ พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยาง ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นายวิระศักดิ์ ขวัญเมือง) แจ้งว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนั้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (**กยท.**) เท่านั้น ทั้งนี้ การขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทน / การขอรับการส่งเสริมด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยาง / การได้รับจัดสรรสวัสดิการ / การรวมตัวผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น / การได้รับความช่วยเหลือจาก

กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั้งนี้เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนได้ หมายถึง เจ้าของสวนยาง ผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยาง ไม่ว่าจะกรีดยังหรือจ้างกรีดยัง ผู้เช่าสวนยาง ผู้ไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางได้ เนื่องจากทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น ผู้ทำสวนยาง ผู้ไม่มีชื่อในหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น และ คนกรีดยาง ผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีดยัง ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง หรือผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย ส่วน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนได้ ต้องเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และต้องมีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสมาชิกและมีการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อยื่นขึ้นทะเบียนแล้ว **กยท.** จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันยื่นเอกสารทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ารับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th

เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้รีบขึ้นทะเบียนกับ **กยท.** โดยเร่งด่วนที่สุด ซึ่ง **กยท.** จะประกาศช่วงเวลารับสมัครผู้แทนให้ทราบเร็วๆ นี้ เพื่อสมัครเข้ากระบวนการสรรหาดังกล่าวข้างต้น

กยท.เร่งขาสวน-สถาบันเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือตามพ.ร.บ.การยาง

(16/10/2558)

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา ยางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทน / การขอรับการส่งเสริมด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยาง / การได้รับจัดสรรสวัสดิการ / การรวมตัวผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น / การได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

สำหรับเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนได้ หมายถึง เจ้าของสวนยาง ผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยาง ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจ้างกรีด ผู้เช่าสวนยาง ผู้ไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางได้ เนื่องจากทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น ผู้ทำสวนยาง ผู้ไม่มีชื่อในหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น และ คนกรีดยาง ผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีด ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง หรือผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย

ส่วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนได้ ต้องเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และต้องมีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสมาชิกและมีกรรมการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อยื่นขึ้นทะเบียนแล้ว กยท. จะตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันยื่นเอกสารทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ารับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้รีบขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยเร่งด่วนที่สุด ซึ่ง กยท. จะประกาศช่วงเวลารับสมัครผู้แทนให้ทราบเร็วๆ นี้ เพื่อสมัครเข้ากระบวนการสรรหาดังกล่าวข้างต้น

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 15 ตุลาคม 2558)

16 ตุลาคม 2558 หน้า 3 (1)

รายงาน พิเศษ

แนะระบบแก้ปัญหายาง'ให้ถูกจุด

การประกาศเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลของชาวสวนยางพารา กลายเป็นปัญหาที่วนเวียนมาจนใจรัฐบาลได้ต่อเนื่อง

การเรียกร้อง การชุมนุมกดดัน ที่เกิดขึ้นไม่สิ้นสุดนี้มีสาเหตุมาจากอะไร

การแก้ปัญหาด้วยการชดเชยราคายาง การลดจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นการแก้ที่ตรงจุดแล้วหรือไม่

มีความเห็นจากปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการ

ประยงค์ รัตนรงค์

ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ต้องมองย้อนกลับไปยังช่วงที่ขางราคาสูง ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กลไกราคาเข้ามามีส่วนสำคัญทำใหขางพาราปรับสูงเกินกว่าความต้องการที่แท้จริงของตลาด

เมื่อราคาในตลาดไม่ได้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริง ทำให้กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้มากในตอนนั้นอาจใช้เงินมาก

เมื่อตอนนี้ราคายางลด ตามกลไกตลาดทำให้ปรับตัวไม่ทันเลยเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิต

การแก้ปัญหาต้องเริ่มที่ตัวเกษตรกรก่อน ดูว่าจะแก้ปัญหาส่วนตัวอะไรได้บ้าง ต้องทำตรงนั้น แต่ถ้าจะไปเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหา ให้ชดเชยราคาในส่วนต่างมันเกินจากราคาตลาดมาก ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ เป็นเรื่องใหญ่เกินไป

หากจะหวังว่าราคายางพาราจะสูงขึ้นคงยากเนื่องจากตอนนี้มีผลผลิตยางพาราล้นประเทศ หากจะจ่ายค่าชดเชยให้ชาวสวนยางรัฐบาลต้องแก้ปัญหาขางค้ำสต็อกในประเทศให้ลดลง

ถ้าสต็อกเพิ่มขึ้น หากผลผลิตยางออกมาอีกก็คงไม่มีทางที่จะทำให้ราคาดีขึ้น ที่สำคัญราคายางพาราประเทศเราแพงกว่าต่างประเทศ คงหาตลาดยาก คงต้องหาแนวทางที่จะนำผลผลิตมาใช้ในประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

อีกทั้งเกษตรกรต้องหันมาปลูกพืชในเชิงผสมผสานให้มากขึ้น ไม่ควรปลูกยางพาราอย่างเดียว ควรปลูกยางประมาณ 40 ต้น/ไร่ ระหว่างแถวยางให้เว้นไว้ปลูกกล้วย สับปะรด หรือพืชอย่างอื่นที่สามารถนำมากินและใช้ประโยชน์ได้



รวมถึงปลูกไม้ยืนต้น ไม้อายุยืน ไม้โตเร็ว ที่สามารถนำไปขายได้ในอนาคตข้างหน้า ไว้เป็นเงินก้อน เป็นหลักประกันในระยะยาว เกษตรกรต้องปรับตัว ถ้าใครปรับตัวได้คนนั้นก็จะมีที่อยู่รอด มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วหลายคนว่าเขาอยู่ได้

ส่วนการลดพื้นที่ปลูกยางนั้นตอนนี้ก็ลดไปมากแล้ว เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าปลูกยางเป็นอาชีพไม่รอดแล้วต้องทำอย่างอื่นบ้าง ส่วนคนที่ยังปลูกอยู่ก็ต้องปรับตัว

ปัญหาคอนนี้เกษตรกรต้องเรียนรู้เป็นบทเรียน หลังจากนี้ต้องมานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ ทำให้ชาวสวนเป็นฝ่ายกำหนดราคาได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ไปถามผู้ซื้อ

เกษตรกรต้องทำให้มีคนมาถามมาซื้อสินค้า โดยคุณลิขิตภักดิ์ ให้ตรงตามตลาด การให้คนมาซื้อซื้อกับการขอให้เขามาซื้อมันต่างกัน ต้องทำให้เขามาซื้อซื้อให้ได้ เพื่ออำนาจการต่อรองราคา

โดยเน้นกำหนดคุณภาพ กำหนดน้ำหนักและกำหนดราคา ถ้าทำได้เกษตรกรอยู่ได้แน่นอน



16 ตุลาคม 2558 หน้า 3 (2)

รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังกับการปรับโครงสร้างยางพาราไทย เชื่อว่าถ้าจริงใจดำเนินการ 1 ปีก็สามารถเห็นผล แต่อาจไม่สำเร็จ 100% เพราะบางโครงการเป็นโครงการปานกลาง 3-5 ปี ต้องใช้เวลา

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เกิดจากเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการปลูกของภาครัฐในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยไม่มีการให้ความรู้เรื่องของตลาดราคา ผลผลิตและความต้องการใช้ในตลาดโลก รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจของโลกและของไทย

ดังนั้น จากนี้ไปสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือการพลิกโฉมโครงสร้างการผลิตของยางพาราในประเทศไทย รัฐบาลต้องประกาศให้ไทยเป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์ยางพาราโลก

เพื่อปรับโครงสร้างการบริโภคที่ขณะนี้มีการใช้ในประเทศเพียง 13% ส่งออก 87% ถึงเวลาที่ต้องยอมรับกันทุกภาคส่วนแล้วว่าขณะนี้พื้นที่การเพาะปลูกยางพาราไทยมีมากเกินไป จำเป็นต้องเร่งลดพื้นที่เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการบริโภคและการผลิต ต้องมีจัดโซนนิ่งพื้นที่

ที่ผ่านมาเน้นการขยายพื้นที่มากเกินไป เนื่องจากราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นมากที่โลกเริ่มละ 100 บาท รัฐบาลต้องปรับนโยบายการบริหารจัดการโดยให้คำแนะนำเรื่องผลผลิตว่าจากนี้ต่อไปราคายางพาราจะไม่มีทางถึง

อัทธ์ พิศาลวานิช

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้ำระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย



กิโลกรัมละ 100 บาทแล้ว

ราคายางพาราที่ปรับลดลง ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจจีนที่เปลี่ยนแปลง สมดุลเศรษฐกิจจีนลดลง การเติบโตน้อยลงจากตัวเลข 2 หลักเหลือเพียงหลักเดียว จำเป็นที่เกษตรกรต้องเร่งลดพื้นที่การเพาะปลูกหรือปลูกแล้วไม่ขยายพื้นที่ และเน้นการบริโภคภายในประเทศเป็น 40% และลดส่งออกเหลือ 60%

ภาครัฐต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา

ไทย เน้นการแปรรูปมากขึ้น ลดการขายยางในรูปแบบของวัตถุดิบ หากยังขายยางแบบเดิมก็ตาย ต้องสร้างความแตกต่างให้กับยางพาราไทย

รัฐบาลต้องเร่งสนับสนุนการลงทุนจะเชิญชวนประเทศผู้ใช้อย่างพาราอย่าง อินเดีย หรือจีน เข้ามาตั้งโรงงาน หรือจะสนับสนุนการไปลงทุนในต่างประเทศก็ได้ แต่ให้สิทธิพิเศษกับเอกชนหรือผู้ลงทุน จากเดิมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 8 ปี อาจเพิ่มเป็น 15 ปี

ในส่วนของท้องถิ่น ต้องสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ โดยให้ทำโครงการใช้ยางพาราขึ้นมา แล้วรัฐบาลสนับสนุนเงินลงทุน อาจเป็นการให้เงินอุดหนุน

ปัญญา สมบูรณ์สุข

ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ ม.สงขลานครินทร์

ผมยังไม่เห็นข้อเรียกร้องทั้งหมดของเกษตรกรชาวสวนยางพารา แต่ขณะนี้รัฐบาลได้มอบให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาแล้ว เบื้องต้นกำลังพิจารณาเรื่องการผลิตขายส่วนต่างให้แก่เกษตรกร ถือเป็นเรื่องที่ดี

เมื่อก่อนเรื่องการขายส่วนต่างนั้นก็มีผู้คัดค้านจำนวนมาก แต่ตอนนี้เชื่อว่าไม่มามีผู้คัดค้านอีกแล้ว เพราะกยท.สามารถตัดสินใจได้เลยโดยไม่ต้องผ่านใคร

ปัญหาเงินเพื่อของไทยที่มีส่วนทำให้ราคายางตกต่ำลง จึงควรทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่า ขณะนี้ไม่ได้มีแค่ปัจจัยภายในที่ทำให้ราคายางตกต่ำ แต่ยังมีปัจจัยภายนอกด้วยคือ 1.เงินซึ่งเป็นผู้นำ



เข้าขายรายใหญ่ มีภยานำเข้าที่สูงขึ้น ทำให้เงินชะลอการนำเข้าสินค้าจากนอกประเทศ 2.ค่าเงินหยวนจีนส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 3.เงินชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ในประเทศไม่สามารถควบคุมได้

ส่วนเกษตรกรเรียกร้องจะคุยกับนายกฯ เชื่อว่านายกฯคงไม่คุยด้วย ไม่มีเวลาจำเป็น ต้องคุย เนื่องจากมีกยท.จัดการแก้ปัญหาอยู่แล้ว อีกทั้งผมอยากแนะนำให้ชาวสวนยางทำอาชีพเสริมอื่นๆ อาจจะไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ำ

เชื่อว่าภาวะราคายางจะไม่ตกต่ำตลอดไป โดยในช่วงปี 2560 ราคายางน่าจะดีขึ้นมา



16 ตุลาคม 2558 หน้า 15

พ่อเมืองตรังระดมหน่วยงานประชุม แก้ปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบ

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์ จ.ตรัง นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์ จ.ตรัง นายชลิน ประพฤติตรง เกษตรจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง

นายเดชรัฐกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบที่ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้ง พรบ.การยาง รวมทั้งมีการจัดตั้งสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย และมอบให้ทางจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

โดยต้นน้ำจะเป็นกระบวนการผลิตของการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของกลางน้ำ จะอยู่ในเรื่องของการขายยางมีผ่านกระบวนการ

ของชมรมสหกรณ์ชาวสวนยาง โดยรัฐบาลให้เงินกู้ผ่าน ชกส.มาให้สหกรณ์ต่างๆ ได้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อซื้อยางจากเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้ราคายางพาราเพิ่มขึ้นกว่าประกาศโดยทั่วไป และในเรื่องของปลายน้ำเป็นกระบวนการที่ ทางจังหวัดต้องเร่งดำเนินการในการนำยางไปใช้ผ่านการแปรรูปที่ยังดำเนินการได้น้อยอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นโรงงานเอกชน หรือในส่วนของสหกรณ์

นายเดชรัฐกล่าวอีกว่า ประการหนึ่งในเรื่องของการเรียนการสอน จะได้นั้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีอยู่ โดยเฉพาะวิทยาลัยการเกษตรที่จะเข้ามาดูแลกระบวนการต้นน้ำ การผลิตยางให้มีคุณภาพ สามารถใช้ปุ๋ยที่ผลิตได้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้ยางพารามีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิค จะดูแลกระบวนการปลายน้ำในการที่จะนำยางพาราผ่านขั้นตอนการแปรรูป ผ่านการเรียนการสอนนักศึกษาด้วย

16 – 22 ตุลาคม 2558 หน้า 20, 21 (1)

คดีจำหน่ายข้าว... นายกฯ ยิ่งลักษณ์ จะยุตินโยบายพยุงราคาพืชเกษตร? (1)



ชวงนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรล้นแล้ว แต่ตกต่ำ มากที่สุดในรอบหลายปี ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่นครสวรรค์ตันละ 7,900-8,000 (ก.ก.ละ 8 บาท) ราคาข้าวโพดที่โคราช ก.ก.ละ 8.75 บาท ราคามันสำปะหลัง (สด) ที่ปีบกงชัย ก.ก.ละ 2.80 บาท

ราคายางพารา น้ำยางที่ภาคใต้ ก.ก.ละ 39 บาท ยางก้อนถ้วยที่บึงกาฬ ก.ก.ละ 23 บาท ราคาปาล์มน้ำมันที่ชุมพร ก.ก.ละ 4 บาท ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดล่วงหน้าที่นครนิวยอร์ก เดือนมีนาคม 2559 14 เซ็นต์/ปอนด์ (ก.ก.ละ 11 บาท) จึงมีคนบอกว่าราคาอ้อยช่วงนี้ถือเป็นการตกต่ำที่สุดในรอบ 6-7 ปี

ราคากุ้งขนาด 60 ตัว/ก.ก. ราคา 150 บาท ถ้าตัวเล็กขนาด 90 ตัว/ก.ก. ราคา 116 บาท

ขณะนี้ความยากจนได้มาเยือนทั้งผู้เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์โดยทั่วหน้า ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ำลงในขณะที่กำลังการผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ถึงแม้มีภัยธรรมชาติเข้ามากกระทบในหลายภูมิภาคแต่ก็ไม่สามารถผลักดันราคาพืชผลเกษตรให้สูงขึ้นได้

รัฐบาลจะมีวิธีการช่วยเกษตรกรอย่างไร เพราะปัจจุบันคนไทยที่ทำการเกษตรมีทั้งสิ้นประมาณ 5.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของครัวเรือนทั้งประเทศ (จากการสำรวจสำมะโนเกษตรในปี 2556)

นโยบายของรัฐที่จะช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะขณะนี้ปัญหาการ



พยุงราคาข้าวได้กลายเป็นคดีใหญ่แล้ว

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่าถึง 500,000 ล้านบาท เพราะถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ให้นโยบายและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าว

เรื่องนี้จึงกำลังจะกลายเป็นต้นแบบที่เกี่ยวกับหลักการทางการเมืองและกฎหมาย ซึ่งกำลังถกเถียงกันว่าตัวแทนของประชาชนจะเสนอนโยบายได้แค่ไหน ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาที่ถกเถียงกันเรื่องการดำเนินคดี

การดำเนินคดีจำหน่ายข้าว เป็นการเมืองไปแล้ว เพราะ...

1. จะส่งศาลการเมือง...วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงมีความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว เรื่องละเลยไม่

ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท ตามที่ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ส่วนกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงการแถลงข่าวของอัยการว่าเป็นการทิ้งน้ำหนักให้กับ สนช. ที่จะลงมติ วันนี้หรือไม่ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องเพราะอัยการสูงสุดมีภารกิจจึงได้มีความเห็นตั้งแต่ช่วงเช้านี้

2. ให้ สนช. ซึ่ง คสช. เป็นผู้แต่งตั้ง ตัดสิน... 23 มกราคม 2558 เวลา 10.20 น. สนช. เปิดประชุมลงมติถอดถอน นายกฯ ยิ่งลักษณ์ กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายโครงการจำนำข้าว โดยมีสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมจำนวน 215 คน จากทั้งหมด 220 คน 11.00 น. ลงคะแนนถอดถอน 12.00 น. ถอดถอนเรียบร้อย ถอดจากอะไร ตำแหน่งนายกฯ ก็ลาออกแล้ว? ...ถอดจากผู้มีสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

3. ตั้งกรรมการตัดสิน และให้ประชาชน คสช. ลงนาม... 4 กันยายน 2558 นายวิษณุ เครือ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

16 - 22 ตุลาคม 2558 หน้า 20, 21 (2)

งาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเรียกค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าว จากนายภา ยิ่งลักษณ์ ว่าเกี่ยวข้องกับ เพราะเป็นผู้ให้นโยบาย ถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะไม่ใช้วิธีฟ้องแพ่งต่อศาล แต่จะใช้อำนาจตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และข้อ 18 วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ซึ่งต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเป็นชั้นๆ จากนั้นสั่งว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดและสั่งให้ชดเชย

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว นายวิษณุ จะเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

จากนั้น จะส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการต่อไป เป็นการสั่งให้ผู้กระทำผิดชดเชยเงินค่าสินไหมทดแทน โดยตรง แทนการยื่นฟ้องทางแพ่งต่อศาล

หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวก ต้องการอุทธรณ์คำสั่ง ก็ให้ร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากศาลเห็นว่า คำสั่งของกระทรวงการคลัง ชอบแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวก ต้องชดเชยค่าเสียหายในทันที หากไม่นำเงินมาชำระภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานสามารถดำเนินการยึดทรัพย์ได้

4. ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องข้าวทำต่อกันมาหลายรัฐบาลจะต้องเอาผิดด้วยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ต้องแยกกันเป็นคดีๆ เวลาถ้าตั้งต้นด้วยเรื่องจำนำข้าวต้องเอาเฉพาะช่วงเวลานั้น เรื่องอื่นค่อยว่ากัน หากจะทำต้องตั้งเป็นคดีใหม่ เพราะช่วงเวลาผิดกัน กฎหมายผิดกัน อำนาจผิดกัน และคนผิดกัน

ที่น่าสนใจก็คือกรรมการที่ตั้งมาทำหน้าที่ชี้ถูกผิดด้วยหรือไม่ ตั้งมาจากไหน ทำหน้าที่แทนศาลได้ด้วยหรือไม่ จะให้ศาลตัดสิน หรือตั้งกรรมการพิจารณาตนเอง

คดีจำนำข้าวของนายภา ยิ่งลักษณ์ ชาวบ้านยังง ว่าใครตัดสินกันแน่ หรือจะมีกรตัดสินถึง 3 ครั้ง

วิเคราะห์ผลทางการเมือง

1. การตัดสินใจครั้งแรก โดย สนช. ซึ่งตั้งโดย คสช. มีผลให้นายภา ยิ่งลักษณ์ถูกตัดสินคดีทางการเมือง 5 ปี ถือว่าถูกทำลายทางการเมือง เหมือนกรรมกรพรรคไทยรักไทยในอดีต และสนามการเมืองครั้งหน้าลงไม่ได้

2. การที่อัยการสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่องละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้รัฐเสียหาย ยังไม่มีการตัดสิน ยังต้องสอบสวนอีกยาว แต่มีแรงบีบบังคับทางการเมืองตลอดช่วงดำเนินคดี

3. ดำเนินการด้วยมาตรา 12 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ถ้าถูกยึดทรัพย์ก็เหมือนถูกทำลายทางเศรษฐกิจ

การใช้วิธีตั้งกรรมการพิจารณาสูงกว่าการใช้ศาลแพ่ง แต่ทำให้มีข้อสงสัยหลายประการ เช่น การไม่กล้าฟ้องศาลแพ่ง ไม่เพียงเพราะเหตุผลที่ว่าจะใช้เวลานาน หรือเรื่องเงินค่าชดเชยเนิ่นนาน ยังมีเรื่องที่ถูกฟ้องแล้วแพ้คดี ถ้าศาลบอกว่าไม่ผิด พวก สนช. ที่ลงมติไปจะอย่างไร

ใช้มาตรา 12 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการตั้งกรรมการดำเนินคดีเป็นพวกเดียวกันก็จะถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างกันเอง ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็จะถูกกล่าวหาว่าพยายามกลั่นแกล้ง การตั้งกรรมการสอบและอายัดทรัพย์ ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองเอาเอง ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้สนใจการเมืองลองพิจารณากันดูว่านายภา ยิ่งลักษณ์ จะรอดหรือไม่

4. ส่วนกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี วิษณุตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าเรื่องข้าวที่ทำต่อกันมาหลายรัฐบาลจะเอาผิดด้วยหรือไม่ และรองนายภา ว่า ต้องแยกเป็นคดีๆ เวลาเมื่อเรื่องจำนำข้าวเฉพาะช่วงเวลาที่ทำหนดก่อน เรื่องอื่นต้องตั้งเป็นคดีใหม่

และก็ตอบชัดเจนแล้วว่า อำนาจผิดกัน คนผิดกัน ดังนั้น ไม่ต้องไปถามต่อ ว่าจะดำเนินเมื่อไร อีกหนึ่งปี หรือสิบปี เรื่องแบบนี้เป็นไปตามสถานการณ์

การละเว้นปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นจริงหรือ?

ในการดำเนินการพยุราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดจะมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับรูปแบบสินค้าไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด ยาง ข้าว

ฯลฯ เมื่อย้อนมาสำรวจเงื่อนไขต่างๆ ที่รัฐวางไว้เพื่อควบคุมให้นโยบายจำนำข้าวให้ดำเนินไปตามกระบวนการตั้งแต่การเริ่มรับจำนำ เก็บรักษา จนไปถึงจัดจำหน่าย พบว่ามีรายละเอียดมากมายที่เตรียมไว้เพื่อป้องกันการทุจริตป้องกันข้าวเน่า ป้องกันการขโมย แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าหากมีหลายฝ่ายร่วมกันทุจริตก็ยังคงทำได้ เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ หรือในหน่วยงานปกติทั้งของเอกชนและราชการ แต่กฎเกณฑ์ที่วางไว้ถือว่าละเอียด รัดกุม ใช้ได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ การฝากเก็บ การแปรสภาพ และการจัดจำหน่ายข้าว

การแจ้งสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสาร

การนำข้าวเปลือกตามโครงการเข้าเก็บในคลังสินค้า ผู้รับฝากต้องแจ้งสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสารที่มีอยู่ทั้งหมดในคลังสินค้าที่เก็บรักษาตามแบบที่ผู้ฝากกำหนดพร้อมรายละเอียดแผนที่และภาพถ่ายสถานที่เก็บ ให้ผู้ฝากทราบ และผู้รับฝากตกลงยินยอมให้ผู้ฝากหรือตัวแทนของผู้ฝากหรือเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษของรัฐเข้าไปตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสารของโรงสีก่อนดำเนินการ...

การจัดทำบัญชี / การรายงาน

ผู้รับฝากต้องจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล และรายงานข้อมูล ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องจัดทำบัญชีรายวันแสดงปริมาณการรับเข้าและจ่ายออก ซึ่งข้าวเปลือกและข้าวสารของโครงการ โดยแยกตามชนิดข้าวตามแบบที่ผู้ฝากกำหนดแล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ฝาก และกรมการค้าภายใน เป็นประจำทุกวัน โดยจัดส่งแบบ Online และหากเกิดเหตุผิดปกติต้องรายงานทันที...

ต่อไป มาดูว่า ข้าวเน่า ข้าวหาย ใครรับผิดชอบ อย่างไร ถ้าหากยังไม่มาลิข้าวเอง ฝืนข้าวเอง จะเรียกว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และจะมีการควบคุมอย่างไร อนาคตนายภา ยิ่งลักษณ์ และอนาคตเกษตรกรจะเป็นอย่างไร? ●



16 ตุลาคม 2558 หน้า 13

ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร



เริ่มต้นปีงบประมาณ 2559 ด้วยความราบรื่น สำหรับการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....ที่วาระปรีน เพราะมือเกษตรกรที่ผู้ว่าจะหมุนุมประท้วงที่นั่นที่นี้ก็ไม่ปรากฏ....ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉัตรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ข้ามห้วยมาจากกระทรวงอื่น ก็ได้รับการต้อนรับจากชาวกระทรวงเกษตรฯ เป็นอย่างดี บรรดาอธิบดีใหม่ของกรมต่างๆ ที่ผัดผา ผิดตัวอยู่บ้างก็เข้าไปนั่งทำงานที่กรมของตนอย่างเงียบๆ ผิดกับอธิบดีที่นั่งอยู่ที่เดิมซึ่งใหม่กิจกรรมให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจงานทุกสัปดาห์

เมื่อก่อนการลงพื้นที่ของผู้บริหารระดับสูง ถือว่า “ข้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมือง” จะต้องเตือนถึงผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ต้องเกณฑ์ชาวบ้านมาต้อนรับมากมาย ชาวบ้านที่มาก็มาอย่างเต็มใจบ้าง มาอย่างไม่รู้เรื่องราวว่าให้มาทำอะไรบ้าง ที่สำคัญคือ ต้องมีการจ่ายค่ารถและค่าเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย แม้จะไม่มากนักแต่ก็ต้องจ่าย....

มาสมัยนี้ รัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประกาศ ไม่ต้องเกณฑ์คนมาต้อนรับ ใครมีงานอะไรก็ทำไป ไม่ต้องเสียเวลา....สร้างความสะดวกสบายให้คนในพื้นที่เยอะเลย...แต่สิ่งที่ต้องกังวลแทน คือ งานที่จัดให้รัฐมนตรีดู.....เมื่อก่อนอาจจะ “ผัดซี” ประเภทดันไม้ยังไม่ออกจากถุงดำ..แต่มายุคนี้ “ผัดซี” ไม่ได้แล้ว ต้องเป็นงานที่ทำจริง ดันไม้ปลูกจริง เกษตรกรก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ทำจริง รู้เรื่องจริง ประสบความสำเร็จจริง ใครจะจัดกิจกรรมให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคงต้องดูให้รอบคอบ ทั้งนิสัยสมัยเก่าๆ ต้องเอาใจนักการเมืองให้หมด....

โครงการ หรือกิจกรรมที่รัฐมนตรีอยากเยี่ยมชมเยียน ต้องสอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่ได้ประกาศไปแล้ว คือ การ

ลดต้นทุนการผลิต และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง.....หน่วยงานไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเตรียมตัวได้....ถ้าไม่มีพื้นที่ให้รัฐมนตรีลงไปตรวจเยี่ยม อาจมีเรื่อง

พูดถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้เอกสารแผ่นพับมา 1 แผ่น พิมพ์สีสวยงาม จั่วหัวว่า “นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมกับพาดหัวตัวใหญ่ว่า “ปี 2559 ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” พร้อมกับมีภาพกราฟิก เป็นชาร์ต วงกลม 4 ลูกศรภายในวงกลม เขียนว่า 4 หลักการลดต้นทุน

ลูกศรที่ 1 ชี้ไปที่ “ลดปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) ลูกศรที่ 2 ชี้ไปที่ “เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลูกศรที่ 3 ชี้ไปที่ “เพิ่มการบริหารจัดการ (รวมแปลง + รวมคน + เครื่องมือ)” ลูกศรสุดท้าย ชี้ไปที่ “การตลาด วางแผน/เพิ่มช่องทาง”

4 หลักการที่ว่านี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ยังไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนยกมาเป็นนโยบายสำคัญ จนกำหนดให้เป็น “ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต” คนที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตมากที่สุดคือ เกษตรกร โดยเฉพาะในลูกศรที่ 1 และ 2 เกษตรกรส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่แล้ว ลูกศรที่ 4 เกษตรกรที่หัวก้าวหน้า หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ จะทำการตลาดเองด้วย และทำได้ดี ส่วนลูกศรที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการ ถ้าเกษตรกรที่ทำการตลาดเองจะบริหารจัดการพื้นที่และการผลิตของตนเองอยู่แล้ว แต่ถ้าการบริหารจัดการแปลว่า การรวมแปลง รวมคน รวมเครื่องมือ นี่อาจจะเป็นปัญหามากกว่าแก้ปัญหา อาจจะทำให้ในกรณีที่ทางราชการเข้ามาดูแล แต่ถ้าให้เกษตรกรจัดการกันเองต้องอยู่ในรูปกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มสหกรณ์

ในเอกสารนโยบายรัฐมนตรี ยังระบุนโยบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย 5 ข้อ คือ 1.ต้องไม่มีคอร์รัปชัน โปร่งใสทั้งการทำงานและการให้ข้อมูล 2. ยึดถือนโยบายของนายกรัฐมนตรี “ทำก่อน ทำทันที” โดยแบ่งการทำงาน 3 ระยะ คือ เร่งด่วน ต่อเนื่อง ยั่งยืน 3. เป้าหมายการทำงาน คือ เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 4. การทำงานทุกระดับต้องมีเป้าหมาย และมีผู้รับผิดชอบ

ชัดเจน 5. ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

แค่ข้อ 1.....ข้อเดียวหลายคนในกระทรวงเกษตรฯ ก็หนาวแล้ว...

ปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยสิ่งมงคล ของอนุโมทนากับการเข้าสู่รวมกาสาฬหศีร์ชของพระภิกษุ “จิตตะ สังฆะโร” หรือ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ชวลิต สุขจร อธิบดีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าท่านจะบวชเพื่ออะไร และบวชกี่วัน ก็คาดหวังว่าท่านจะลึกซึ้งในรสพระธรรม และนำมาปฏิบัติในทางโลกได้อย่างสอดคล้อง.....สาธุ

แว่นขยาย